

**สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน เมื่อลูกมีความสุขอยู่เสมอและการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงจะกลายเป็นเรื่องที่ย่าง่าย เพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และเป็นดวงวิญญาณบุญถึง 21 ชาติเกิด

**คำถาม:** ใครคือผู้รับใช้และทาสที่ดีที่สุดของลูก?

**คำตอบ:** ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ที่กำจัดชะตากรรมของทั้งโลกให้หมดไปคือผู้รับใช้และทาสที่ดีที่สุดของลูก สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ช่วยของลูกในการทำความสะดวกทุกอย่าง และแล้ววัตถุประสงค์ของธรรมชาติทั้งหมดก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของลูก

โอม ซานติ ลูกๆ ทางจิตที่แสนหวานกำลังทำอะไร? ลูกกำลังยืนอยู่ในสนามรบ ลูกไม่ได้ยืน, ลูกกำลังนั่ง กองทัพของลูกนั้นดีดีมาก! สิ่งนี้เรียกว่ากองทัพทางจิตของพ่อทางจิต ท่านดลใจลูกให้ทำความเพียรพยายามที่แสนง่ายดายเช่นนั้นเพื่อมีโยคะกับพ่อและได้รับชัยชนะเหนือราวัน ลูกนั้นเรียกว่านักรบที่แฝงตัว, มหาวีระที่แฝงตัว ลูกได้รับชัยชนะเหนือกิเลสทั้งห้า, กิเลสอันดับหนึ่งคือสำนึกที่เป็นร่าง พ่อกำลังแสดงให้ลูกเห็นถึงวิธีการที่ย่าง่ายมากที่จะได้รับชัยชนะเหนือโลกและวิธีที่จะก่อตั้งความสงบในโลก นอกจากลูกๆ แล้วก็ไม่มีใครอื่นที่รู้อะไร ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของความสงบในโลก ที่นั่นไม่มีชื่อหรือร่องรอยของความไม่สงบ, ความทุกข์หรือโรคภัย การศึกษานี้ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกใหม่ พ่อพูดว่า ลูกๆ ที่แสนหวาน ด้วยการได้รับชัยชนะเหนือตัณหาจะ ลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลกถึง 21 ชาติเกิด สิ่งนี้ง่ายดายมาก ลูกคือกองทัพทางจิตของชีพบบา นี่ไม่ใช่เรื่องราวของราม ไม่ใช่เรื่องราวของกฤษณะเช่นกัน พ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุดก็ถูกเรียกว่าราม กองทัพของรามที่ผู้คนได้แสดงไว้ในวันนั้นเป็นสิ่งที่ผิด ได้มีการจดจำกันว่า “เมื่อพระอาทิตย์แห่งความรู้ขึ้นมาฉายแสง ความมืดมิดของความไม่รู้ก็หายไป” ยุคเหล็กคือความมืดมิดที่สุด มีการต่อสู้รบราและความรุนแรงอย่างมาก สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคทอง ดูซิว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกเองอย่างไร! ลูกไม่ได้ใช้มือหรือเท้าในสิ่งนี้ ที่นี้ลูกต้องตัดสำนึกที่เป็นร่าง เมื่ออยู่ที่บ้าน, ก่อนอื่นใดจงจดจำสิ่งนี้: ฉันคือดวงวิญญาณ, ไม่ใช่ร่างกาย เป็นเพียงลูกๆ ดวงวิญญาณเท่านั้นที่ใช้ 84 ชาติเกิด เวลาที่นี้คือชาติเกิดสุดท้ายของลูก โลกเก่าต้องจบลง สิ่งนี้เรียกว่ายุคที่ก้าวกระโดด, ยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด จุดมีขนาดเล็ก จุดของบราห์มินั้นเป็นที่รู้จักกันดีดีมาก พ่ออธิบายแก่ลูกอย่างง่ายดายมาก ลูกมาและศึกษาสิ่งนี้กับพ่อทุกๆ 5000 ปีเพื่อที่จะได้รับอาณาจักร เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้าลูก เราต้องกลายเป็นเช่นนี้ด้วยชีพบบา ใช้ ลูกๆ, ทำไมจะไม่ใช้ล่ะ? เพียงแต่ละทิ้งสำนึกที่เป็นร่าง พิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป ลูกรู้ว่า, ด้วยการกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดนี้ ลูกๆ ดวงวิญญาณก็จะกลับมาบริสุทธิ์และเป็นดวงวิญญาณบุญถึง 21 ชาติเกิด และจากนั้นการลงมาของลูกก็เริ่มขึ้น ลูกรู้ว่าเพียงลูกเท่านั้นที่วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด ทั้งโลกไม่ได้วนไปเต็มวงจร เพียงผู้ที่วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิดและผู้ที่เป็นของศาสนานี้เท่านั้นที่จะมา เพียงพ่อเท่านั้นที่ก่อตั้งยุคทองและยุคเงิน ท่านกำลังทำสิ่งนั้นในเวลา นี้ และจากนั้นยุคทองแดงและยุคเหล็กเป็นการก่อตั้งของราวัน มีภาพลักษณ์ของราวัน ราวันมีหัวของลา พวกเขาได้กลายเป็นลาที่มีกิเลส ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกเคยเป็น นี่คือโลกของดวงวิญญาณบาป มีมนุษย์นับล้านๆ คนในโลกของดวงวิญญาณบาป ในโลกดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์และดวงวิญญาณบุญมีเพียง 900,000 เท่านั้นในตอนเริ่มต้น เวลาที่นี้ลูกกำลังจะกลายเป็นนายของทั้งโลก ลักษณะและนารายณ์นี้เคยเป็นนายของโลก แน่แน่นอนว่าเป็นพ่อเท่านั้นที่ให้อำนาจในการปกครองสวรรค์แก่ลูก พ่อพูดว่า พ่อมาที่นี้เพื่อให้อำนาจในการปกครองโลกแก่ลูก แน่แน่นอนว่าเวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และในสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน, จงกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ในดินแดนแห่งความตาย การทำลายล้างโลกเก่าพร้อมแล้วเบื้องหน้าลูก พวกเขา กำลังเตรียมระเบิด ฯลฯ ในลักษณะเช่นนั้นที่ในขณะที่นั่งอยู่ที่บ้าน, พวกเขาสามารถจับสั้นทุกคนได้ พวกเขาแม้กระทั่งพูดว่า “ขณะที่นั่งอยู่ที่บ้าน เราจะทำลายทั้งโลกเก่า” ในขณะที่นั่งอยู่ที่บ้าน พวกเขาจะปล่อยระเบิด ฯลฯ ในลักษณะเช่นนั้นที่ทั้งโลกจะถูกทำลาย ในขณะที่นั่งอยู่ที่บ้านลูกๆ กลายเป็นนายของโลกด้วยพลังโยคะ ลูกกำลังก่อตั้งความสงบด้วยพลังโยคะ และพวกเขาจะทำลายทั้งโลกด้วยพลังของวิทยาศาสตร์ พวกเขาเป็นผู้รับใช้ของลูก พวกเขากำลังรับใช้ลูก พวกเขาจับสั้นโลกเก่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งหมด ฯลฯ กลายเป็นทาสของลูก ธรรมชาติทั้งหมดกลายเป็นทาสของลูก ลูกเพียงแต่มีโยคะกับพ่อ ดังนั้นลูกๆ ควรจะมีความสุขอย่างมากภายในลูก ลูกควรจะจดจำพ่อผู้เป็นที่รักเช่นนั้นอย่างมาก ทั้งบาร์ตันนี้เคยเป็นชีวาလာยา ในยุคทองผู้คนปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง ในขณะที่นี้พวกเขามีกิเลส เวลาที่นี้ลูกจำได้ว่าพ่อเคยบอกลูก

ว่า อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย! อย่าได้รอฟังเรื่องราวที่สกปรก อย่าได้แม้แต่พูดถึงเช่นนั้น พ่ออธิบายว่า: ลูกกลับมาสกปรกมาก ลูกเคยมีทรัพย์สมบัติมากมาย ลูกเคยเป็นนายของสวรรค์ แทนที่จะเป็นนายของสวรรค์ เวลานี้ลูกได้กลายเป็นนายของนรก ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ทุกๆ 5000 ปี พ่อได้นำลูกๆออกจากกันบึ้งของนรกและพาไปสวรรค์ ลูกๆ ทางจิตจะไม่เชื่อฟังคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของพ่อหรือ? ดวงวิญญาณสูงสุดพูดว่า: จงกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ แล้วลูกจะไม่กลายเป็นสิ่งนั้นหรือ? การทำลายล้างจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน บาบของหลายต่อหลายชาติเกิดของลูกจะถูกตัดออกไปด้วยพลังโยคะนี้ อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่ใช้เวลาที่จะตัดบาปของหลายต่อหลายชาติเกิด ลูกๆ ที่เคยอยู่ที่นี้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก็ไม่สามารถที่จะมีโยคะได้แม้กระทั่ง 10% และเหตุนี้เองบาปของพวกเขาจึงไม่สามารถถูกตัดออกไปได้ ลูกใหม่ๆ ก็กลายเป็นโยคีอย่างรวดเร็วเพื่อที่บาปของพวกเขาจะถูกตัดออกไปและพวกเขาก็เริ่มที่จะทำงานรับใช้ ลูกๆ เข้าใจว่าเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน พ่อมาเพื่อพาลูกกลับไป ดวงวิญญาณบาปไม่สามารถไปสู่ดินแดนแห่งความสงบหรือดินแดนแห่งความสุขได้ พวกเขาเพียงแต่อยู่ในดินแดนแห่งความทุกข์ เหตุนี้เองเวลานี้พ่อพูดว่า จงจดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกเผาไป โอ้ ลูกๆ, จงกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงาม! อย่าได้ประณามสกุลที่สูงส่ง เพราะจากการมีกิเลส, ลูกจึงไม่มีความสุขอย่างมาก สิ่งนี้เป็นการละเล่นของละครที่ถูกกำหนดไว้แล้ว หากลูกไม่กลับมาบริสุทธิ์ ลูกก็ไม่สามารถไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ของสวรรค์ได้ บารัตเคยเป็นสวรรค์ บารัตเคยเป็นดินแดนของกษัตริย์ ในขณะที่เวลานี้ทุกคนคือชาวนรก ดังนั้นลูกๆ ควรจะละทิ้งกิเลสด้วยความสุขอย่างมาก ลูกต้องละทิ้งการดื่มยาพิษในทันที ลูกไม่สามารถไปสวรรค์ได้ในขณะที่กำลังดื่มยาพิษ เวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์เพื่อที่จะไปที่นั่น ลูกสามารถอธิบายว่าพวกเขาประกาศสิทธิในอาณาจักรด้วยการศึกษาราชายะอย่างไร นี่คือการศึกษาล่าเรียน นี่เป็นสิ่งที่เดียวกันกับการมีโยคะที่จะกลายเป็นนักกฎหมายหรือศัลยแพทย์ ด้วยการมีโยคะกับศัลยแพทย์, ลูกก็จะกลายเป็นศัลยแพทย์ แล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นคำพูดของพระเจ้า ท่านเข้ามาในพาหนะได้อย่างไร? ท่านพูดว่า ในตอนสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา พ่อนั่งในตัวเขาและให้ความรู้แก่ลูกๆ พ่อรู้ว่าเขาเคยเป็นนายที่บริสุทธิ์ของโลก เวลานี้เขากลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์และยากจนขึ้นแค้นและจากนั้นเขาจะประกาศสิทธิในอันดับหนึ่ง พ่อเข้ามาในตัวเขาและให้ความรู้แก่ลูก พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า ลูกๆ ให้กลับมาบริสุทธิ์และลูกจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ ยุคทองคือดินแดนแห่งความเป็นอมตะ และยุคทองแดงและยุคเหล็กคือดินแดนแห่งความตาย พ่ออธิบายแก่ลูกๆ อย่างชัดเจนมาก ลูกกลับมาทำหน้าที่เป็นดวงวิญญาณที่นี้แต่แล้วลูกก็กลับมาทำหน้าที่เป็นร่างและพ่ายแพ้ต่อมายา ลูกถูกยิงด้วยปืนใหญ่ของมายา ในลักษณะเช่นนั้นที่ลูกตกลงไปในท่อน้ำทิ้งโดยสิ้นเชิง พ่อพูดว่า นี่คือท่อน้ำทิ้ง นี่ไม่ใช่ความสุข ลองจินตนาการดูว่าสวรรค์จะเป็นเช่นไร! มองดูวิถีชีวิตของเหล่าเทพ! ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์! ลูกกำลังถูกทำให้กลายเป็นนายแห่งสวรรค์ และทั้งที่เป็นเช่นนั้นลูกก็พูดว่าลูกจะดื่มยาพิษอย่างแน่นอน และแล้วลูกก็จะไม่สามารถไปสวรรค์ได้ จะสัมผัสกับการลงโทษอย่างมาก ลูกๆ ต้องรบบรากับมายา บางคนมีหน้าที่เป็นร่างและทำกรรมที่สกปรกมาก พวกเขาคิดว่าไม่มีใครมองดูพวกเขา ความโกรธและความละโมภไม่ใช้เป็นเรื่องส่วนตัว มีความเป็นส่วนตัวในตัณหาราคะ พวกเขาทำให้ใบหน้าของพวกเขาสกปรก ด้วยการทำให้ใบหน้าของลูกสกปรก ลูกก็กลับมาเกลียดจากสวยงามและแล้วทั้งโลกก็ทำตามลูกโลกที่ไม่บริสุทธิ์ต้องเช่นนั้นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน พ่อพูดว่าลูกไม่ละอายหรือที่ลูกไม่กลับมาบริสุทธิ์เพียงชาติเกิดเดียวนี้? พระเจ้าพูด: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความเป็นจริงเมื่อลูกเคยเป็นชาวสวรรค์ลูกมีความมั่งคั่งมาก อย่าได้ถามเลย! ลูกบางคนพูดว่า บาบ, โปรดมาที่เมืองของเรา พ่อควรจะไปและดูสิ่งในป่าของชวากหนามหรือ? ลูกๆ ต้องทำงานรับใช้ตามละครอย่างแน่นอน ได้มีการจดจำกันว่า “พ่ออวดลูก” นี่เป็นลูกๆ ที่ต้องไปและให้ประโยชน์แก่ทุกคน พ่ออธิบายแก่ลูกๆ ว่า: อย่าลืมนะว่าลูกอยู่ในสนามรบ การรบราของลูกเป็นไปกับกิเลสทั้งห้า หนทางของความรู้นี้แยกต่างหากอย่างแท้จริง พ่อพูดว่าพ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของสวรรค์ถึง 21 ชาติเกิด และแล้วใครทำให้ลูกกลายเป็นชาวนรก? ราวัน ลูกสามารถเห็นความแตกต่าง ลูกมีกูรูมาชาติแล้วชาติเล่าในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาและลูกก็ไม่ได้รับสิ่งใด ผู้เดียวนี้เรียกว่าสัจกูรู ชาวซิกข์เรียกสัจกูรูว่าภาพลักษณ์แห่งความเป็นอมตะ ความตายไม่มาหาท่าน สัจกูรูคือความตายเหนือความตายทั้งหมด พ่อพูดว่า พ่อมาเพื่อปลดปล่อยลูกๆ ทั้งหมดจากเงื้อมมือแห่งความตาย และแล้วในยุคทอง, ความตายก็ไม่เข้ามาเลย นั่นเรียกว่าดินแดนแห่งความเป็นอมตะ เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความเป็นอมตะซึ่งก็คือยุคทองด้วยการทำตามศรัทธา ดูซิว่าการรบราของลูกเป็นไปเช่นไร! ทั้งโลกกำลังต่อสู้รบราและทะเลาะเบาะแว้งกับกันและกัน การรบราของลูกเป็นไปกับราวัน, กิเลสทั้งห้า ลูกเอาชนะสิ่งเหล่านั้น นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูก พ่อพูดว่าพ่อคือเจ้าแห่งคนจน เพียงผู้ที่ยากจนเท่านั้นที่มาที่นี่ สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในโชคของผู้ที่มั่งคั่ง พวกเขาอยู่อย่างภาคภูมิใจและซาบซึ้งกับทรัพย์สมบัติของพวกเขา ทั้งหมดนั้นกำลังจะจบสิ้นลง มีเวลาเหลืออยู่น้อยมาก มีแผนของละครระเบิดเหล่านั้น ฯลฯ ที่ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นจะมีการใช้อย่างแน่นอน ก่อนหน้านั้นสงครามเคยเกิดขึ้นด้วยคัมภีร์และลูกศรและดาบและจากนั้นก็ปืน ฯลฯ เวลานี้พวกเขาได้ประดิษฐ์คิดค้นระเบิดเช่นนั้นที่ในขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่บ้าน พวกเขาสามารถจบสิ้นทุกคน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ พวกเขาจะเก็บระเบิดเหล่านั้นไว้นานแค่

ไหนหรือ? พ่อได้มาและดังนั้นการทำลายล้างจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน วงจรของละครเฝ้าแต่หมุนไปเรื่อย ๆ อาณาจักรของลูกกำลังจะมีการก่อตั้งขึ้นอย่างแน่นอน ลักษมีและนารายณ์ไม่เคยบรรดา มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าการบรรดาเกิดขึ้นระหว่างปีศาจและเทพ แต่ผู้ที่อยู่ในยุคทองจะพบกับผู้ที่อยู่ในยุคเหล็กได้อย่างไรที่การบรรดานั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร? เวลาที่ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังบรรดากับกิเลสทั้งห้า ลูกจะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นและกลายเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์และจากนั้นกลายเป็นนายของโลกที่ปราศจากกิเลส ไม่ว่ากำลังเดินไปทั่วหรือกำลังนั่ง, ลูกต้องจดจำพ่อ ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว บางคนก็ไม่มีสิ่งนี้อยู่ในโชคของพวกเขาเลย เมื่อลูกมีพลังโยคะเท่านั้นที่บาปของลูกจะได้รับบริการปลดเปลื้อง เมื่อลูกกลับมาสมบูรณ์พร้อมเท่านั้นที่ลูกจะสามารถไปสู่โลกที่สมบูรณ์พร้อมได้ พ่อเฝ้าแต่เป่าหอยสังข์และแล้วผู้คนเหล่านั้นก็นั่งและสร้างหอยสังข์และขลุ่ยในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน พ่ออธิบายทุกสิ่งด้วยปากนี้ นี่คือการศึกษาราชโยคะ การศึกษานั้นง่ายดายมาก: จดจำพ่อและจดจำอาณาจักรของลูก จงตระหนักรู้จักพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ลืมโลกนี้ ลูกคือชนชาติที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกรู้ว่าทั้งโลกเก่าจะต้องถูกทำลาย มีเพียงบารัตในอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดิ์ตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. อย่าทำให้สกุลเทพของลูกถูกประณาม จงกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงาม ทำงานรับใช้เพื่อให้คุณประโยชน์แก่ดวงวิญญาณมากมายและเปิดเผยพ่อ
2. เพื่อที่จะกลับมาปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ อย่าได้รับฟังหรือพูดสิ่งที่สกปรก อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย, พูดสิ่งที่เลวร้าย .... อย่าได้ทำกรรมที่สกปรกใดภายใต้อิทธิพลของสำนึกที่เป็นร่าง

**พร:**                   พร: ขอให้ลูกเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เป็นอิสระจากบ่วงพันธะและจากบ่วงใดๆของจิตใจด้วยมนตราของ “มานมานะบาฟ”

บ่วงพันธะประเภทใดก็ตามคือกรงขัง นกแก้วในกรงขังเวลานี้เป็นนกที่โอบยบินเป็นอิสระจากบ่วง ถึงแม้ว่าจะมีบ่วงพันธะบางอย่างของร่างกาย แต่จิตใจคือนกที่โอบยบิน เพราะโดยการอยู่ใน “มานมานะบาฟ” ลูกจะกลายเป็นอิสระจากบ่วงของจิตใจ ลูกไม่มีแม้กระทั่งบ่วงพันธะใดของการดูแลครอบครัวของลูก ผู้ที่ดูแลทุกสิ่งอย่างอย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์จะอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงเสมอ ผู้ครองเรือนหมายถึงภาระและผู้ที่มิภาระไม่สามารถโอบยบินได้ อย่างไรก็ตามหากลูกเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ลูกจะเป็นอิสระจากบ่วงและลูกสามารถไปถึงบ้านที่แสนหวานของลูกในหนึ่งวินาทีด้วยสภาพที่โอบยบินของลูก

**คติพจน์:**           ทำให้ความทุกข์เป็นคนรับใช้ของลูก และอย่าได้ปล่อยให้ความทุกข์นั้นปรากฏออกมาบนใบหน้าของลูก

**\*\*\* โอม ชานดี \*\*\***